



'ม.หัวเฉียว'
ปรับทัพใหญ่
เปิดคณะใหม่-
ขยายพื้นที่เพิ่ม

D3

'ม.หัวเฉียว' ปรับทัพใหญ่ เปิดคณะใหม่-ขยายพื้นที่เพิ่ม

"มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ" ปรับตัวครั้งใหญ่ถึงความชำนาญภาษาจีนสร้างคณะใหม่ภาษาและวัฒนธรรมจีน หวังสร้างความโดดเด่น-จัดสรรงบประมาณได้ง่ายขึ้น อนาคตอาจขยายสาขาท่องเที่ยวให้เป็นคณะหลังขยายพื้นที่ใหม่ถึง 30-40 ไร่ เพื่อสร้างโรงแรม-หอพัก-ห้องปฏิบัติการทางนิเทศฯ ชูผลงานการยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลได้รับรางวัลติดอันดับ 1 ใน 5 จากการประกวดของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตั้งคณะใหม่-ขยายพื้นที่มหา'ลัย

ผศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน กล่าวถึงการเปิดคณะใหม่ว่าได้แยกภาษาจีนซึ่งเคยอยู่ในคณะศิลปศาสตร์ให้มาอยู่ภายใต้คณะใหม่ คือ คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน เนื่องจากม.หัวเฉียวมีการจับมือกับมหาวิทยาลัยประเทศจีนหลายแห่ง จนเป็นที่รู้จักของนักศึกษาจีนเป็นอย่างดี และยังเป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตนักศึกษาจีนมากที่สุด

การแยกตั้งเป็นรูปแบบคณะจะทำให้การบริหารงานทำได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ ยังสร้างความโดดเด่น และการจัดสรรงบประมาณได้ง่ายขึ้น โดยคณะใหม่นี้จะสอนหลักสูตรปริญญาตรี 2 กลุ่ม คือ ภาษาและวัฒนธรรมจีน และภาษา

จีนธุรกิจ ส่วนปริญญาโทมีกลุ่มวรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย นอกจากนี้ จะมีการจับมือกับโรงเรียนประถม และมัธยมที่มีความเข้มแข็งในการศึกษาภาษาจีนจำนวน 10 แห่ง เพื่อจัดโครงการพิเศษให้กับเด็กกลุ่มนี้ในหลักสูตรตรีควบโทกลุ่มวรรณคดีจีนและจีนธุรกิจ

"เด็กกลุ่มนี้เรียนภาษาจีนมาไม่น้อยกว่า 12 ปี เขาไม่ต้องมาเรียนภาษาจีนพื้นฐานเหมือนกับเด็กคนอื่น ทำให้สามารถใช้เวลาในการเรียนได้หลักสูตรนี้จะใช้เวลาในการเรียน 5 ปี หรือ 5 ปีครึ่ง"

ทั้งนี้ โรงเรียนที่ทำ MOU ร่วมกัน คือนวมินทร์ราชานุสรณ์, สมุทรปราการ, พูนเจริญวิทยาคม, ตัดดารุณี, เจ็ญหัว, บางแก้วประชาสรรค์ ฯลฯ และที่กำลังจะทำความร่วม



ผศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์

มือ คือ สวนกุหลาบและพรหมานุสรณ์ นอกจากนี้ จะขยายระดับปริญญาโทกลุ่มภาษาจีนธุรกิจ โดยจับมือกับมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์การค้า ยูนนาน และกลุ่มสอนภาษาจีนเป็นภาษาที่ 2 โดยจับมือกับมหาวิทยาลัยกวางซี

สำหรับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยประเทศจีน มีทั้งการแลกเปลี่ยนนักศึกษา-อาจารย์ การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา-อาจารย์ การทำวิจัย การจัดอบรม-สัมมนา

การเขียนตำราร่วมกัน อย่าง หลักสูตรปริญญาโทวรรณคดีจีน 2 ปริญญาที่มีการจับมือกับ ม.หัวเฉียวประเทศจีน หรือแพทย์แผนจีนมีการจับมือกับมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนที่เชียงใหม่

ส่วนการรุกเข้ามาเรียนของนักศึกษาจีนในไทยนั้น นักศึกษาที่มาเรียนจะเป็นเด็กที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยที่จีนไม่ได้ก็จะกระจายตัวมาต่างประเทศ สำหรับม.หัวเฉียวมีเด็กที่สนใจเข้ามาเรียนจำนวนมาก และมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเป็นนโยบายการเปิดประเทศของเขา

ผศ.ดร.อุไรพรรณ ยังได้เผยแผนการปรับตัวของมหาวิทยาลัยว่า ในอนาคตอาจแยกสาขาการท่องเที่ยวให้ออกมาเป็นคณะ แต่ต้องรอการขยายพื้นที่มหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับก่อน โดยได้ซื้อพื้นที่ของคอนโดมิเนียมห้องจำนวน 30-40 ไร่เพื่อสร้างเป็นโรงแรม- หอพักให้กับนักศึกษา และอาจารย์ต่างชาติเพื่อสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย

รวมทั้งสร้างห้องปฏิบัติการทางนิเทศศาสตร์ อาคารเรียนรวม นอกจากนี้ จะย้ายคณะทางด้านสังคมไปยังพื้นที่นี้ด้วย คาดว่าใน 2 ปีแรกจะสร้างเฟสแรกเสร็จ คือ หอพัก โรงแรม และอาคารเรียนรวม

"หลังจากมีพื้นที่ใหม่ทำให้มหาวิทยาลัยจะมีพื้นที่รวมเกือบ 200 ไร่ เราใช้งบในการลงไปกับพื้นที่ใหม่ 1,000 กว่าล้านบาท ส่วนการจะขยายคณะอื่นๆ คงต้องรอดู อาจจะเป็นคณะเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตรและวิศวะ"

สู่ความเป็นมหา'ลัยพอเพียง

ผศ.ดร.อุไรพรรณ กล่าวถึงการได้รับ

รางวัลติดอันดับ 1 ใน 5 จากการประกวดมหาวิทยาลัยแห่งความพอเพียง จากสำนักงาน กปร. ว่า ม.หัวเฉียวเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ได้รับรางวัลนี้ โดยสำนักงานกปร.จะตัดสินจากการเข้ามาชมการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการสร้างความเป็นมหาวิทยาลัยพอเพียงตามแผนการบริหาร 5 ปี (ปี 2550-2554) โดยมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลางที่เน้นคุณภาพของการศึกษามากกว่าปริมาณนักศึกษา นอกจากนี้ พันธกิจทุกอย่างจะต้องสอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียง

"จริงๆ เราสร้างความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาตั้งแต่ปี 2545 โดยมีการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้กับบุคลากร ประชาชน ช้าราชการ และปี 2547-48 ก็จัดวิชาชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งอยู่ในหมวดการศึกษาทั่วไปมาสอนให้กับนักศึกษาปี 1 และ 2 จำนวน 2 หน่วยกิต เรียนอาทิตย์ละครั้งๆ ละ 3 ชั่วโมงซึ่งมหาวิทยาลัยอื่นไม่มีการสอนวิชานี้"

โดยเปิดสอนปีละ 1,000-1,500 คน นอกจากการเรียนในห้องเรียนยังมีการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ลงพื้นที่ เพื่อให้เขาเข้าใจกับคำว่าเศรษฐกิจพอเพียง และตระหนักเห็นคุณค่าในการดำเนินชีวิตของตัวเอง สำหรับการวัดผลจะดูจากการสอบ 50% ส่วนที่เหลือคือการทำกิจกรรม เช่น การให้ทำบัญชีรายรับรายจ่าย หรือการจัดทำตารางการเรียนของตัวเอง

"การให้ทำบัญชีจะทำให้เขารู้ว่าใช้จ่ายเงินไปกับอะไรบ้าง หรือทำตารางเรียนเขาจะรู้ว่าเขาจะต้องเข้าเรียนกี่ชั่วโมง และมีเวลาที่เหลือเพื่อศึกษาเองกี่ชั่วโมง โดยจะใช้เวลาในการบันทึก 1 เดือน"

นอกจากนี้ มีการนำกรณีศึกษาบุคคลที่ใช้ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง มาให้วิเคราะห์ว่าเข้าหลัก 3 ท่วง คือ พอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี เขายังต้องทำกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ โดยจะทำเป็นรูปแบบนิทรรศการ ละครสั้น ละครเวทีก็ได้เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่ไม่ได้ศึกษาด้านนี้ ซึ่งกิจกรรมจะต้องปลูกฝังให้เข้าใจและนำไปใช้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 6 ประการ คือ ชยันตอดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ และกตัญญู

ส่วนแนวทางการบริหารจัดการจะเน้น Good-Governance คือการบริหารแบบโปร่งใส และใครอยากจะเสนอเรื่องใดสามารถส่งตรงถึงอธิการบดีได้เลย นอกจากนี้ ยังเน้นการบริหารแบบประหยัด คุ่มค่า เช่น ลดการใช้กระดาษในการส่งจดหมายเวียน หรือการนำระบบอีเลิร์นนิ่งมาใช้เพื่อลดการใช้กระดาษสำหรับนักศึกษา โดยมีการทำไปแล้ว 100 กว่าวิชา ยังมีการจ้างบริษัทเข้ามาบริหารการใช้ไฟฟ้า

อย่างไรก็ดี การเป็นม.พอเพียงอาจจะไม่ใช่ปัจจัยสำคัญที่ให้นักศึกษาเลือกเรียนที่ม.หัวเฉียว แต่อย่างน้อยก็เชื่อว่านักศึกษาจะมีความไว้วางใจในมหาวิทยาลัยมากขึ้น สำหรับการขยายองค์ความรู้ไปยังสถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่ผ่านมาก็มีการนำความรู้ไปขยายให้กับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ นอกจากนี้ มีการให้นักศึกษาทำกิจกรรมขับเคลื่อนเพื่อขยายผลไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาเครือข่าย 10 โรงเรียน